

QUỲNH PHỤ

Các doanh nghiệp đẩy mạnh phòng, chống dịch

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 167 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động với gần 21.000 người lao động (NLD) làm việc, trong đó một số DN đã từng chịu ảnh hưởng không nhỏ do đợt dịch Covid-19 thứ tư gây ra. Nhằm ứng phó trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, thời gian qua, các DN trên địa bàn huyện vừa tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vừa từng bước nâng cao khả năng phòng, chống dịch ngay tại đơn vị.

Công ty TNHH Sao Vàng chỉ nhánh Quỳnh Phụ (cụm công nghiệp Quỳnh Côi) hiện có 6.500 NLD đang làm việc tại 14 phân xưởng, sản xuất các mặt hàng chủ lực là giày, dép xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Để duy trì ổn định sản xuất, giữ vững chuỗi cung ứng trong tình hình dịch bệnh, Công ty tập trung cải tiến mẫu mã, nỗ lực tìm kiếm khách hàng, đồng thời đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu. Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Với số lượng NLD rất lớn nên chúng tôi luôn nhận thức được mối nguy nếu dịch Covid-19 xâm nhập vào nhà máy; chỉ cần công nhân bị nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của DN và sức khỏe của toàn thể NLD. Vì vậy, bảo đảm phòng, chống

dịch tốt ngay tại cơ sở lúc này rất quan trọng, cả DN lẫn NLD cần nêu cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu NLD chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, Công ty đã chủ động mua sắm thêm các trang thiết bị, xây dựng phương án cách ly và bố trí các khu cách ly tập trung dự phòng trường hợp có nhiều ca nhiễm Covid-19; tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại DN để luôn có tâm thế sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Chị Vũ Thị Hương, bộ phận bán thành phẩm chia sẻ: Làm việc trong DN, chúng tôi luôn thấu hiểu những thiệt hại của Công ty và của bản thân nếu xảy ra dịch Covid-19 nên mọi người luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong

sản xuất và ngoài cộng đồng. Trước nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền cùng toàn thể nhân dân, tôi mong dịch bệnh sớm được khống chế để người dân yên tâm làm động sản xuất, kinh tế đất nước sớm phục hồi. Công ty Cổ phần TMSX công nghiệp Tràng An (xã An Tràng) chuyên gia công các mặt hàng thời trang, đồ bảo hộ lao động, bảo hộ y tế xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật. Sản xuất theo điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp song Công ty không chỉ bảo đảm ổn định lượng hàng xuất khẩu 80.000 sản phẩm/tháng mà còn ký thêm các đơn hàng đến hết quý I/2022. Đây là kết quả của việc nỗ lực chủ động tìm nguồn hàng và đổi tác, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn sản xuất trong điều kiện phòng,



Sản xuất tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Quỳnh Phụ.

chống dịch Covid-19 của DN. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Với quan điểm NLD là tài sản quý nhất của DN, ngay từ đầu năm 2020, Công ty đã chủ động trang bị buồng khử khuẩn toàn thân, thực hiện quy trình khử khuẩn 3 bước cho NLD trước khi vào nhà máy; mua sắm trang bị phòng, chống dịch, chuẩn bị các phương án hậu cần, xây dựng kịch bản cho 5 cấp độ của dịch bệnh có thể xảy ra trong DN để chủ động kiểm soát. Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho NLD và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn... trong quá trình sản xuất. Bên cạnh việc thực hiện các quy định về chế độ đãi ngộ, Công ty bảo đảm các điều kiện về thể chất và tinh thần cho

NLD. Gần 300 công nhân hiện có thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng, được hỗ trợ nước uống dinh dưỡng trong ca, phục vụ bữa trưa miễn phí, ăn giãn cách tại khu nhà ăn khàng trang cùng khu vườn sinh vật cảnh phục vụ thư giãn trong giờ nghỉ. Là địa phương trực tiếp chịu thiệt hại khi dịch bệnh xâm nhập vào DN thời điểm cuối tháng 6/2021, do đó công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các DN trên địa bàn được huyện Quỳnh Phụ đặc biệt quan tâm. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện luôn xác định thực hiện thành công mục tiêu kép vừa ổn định, phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp

theo. Do đó, huyện luôn chú trọng bảo đảm an toàn sức khỏe cho NLD, nâng cao khả năng phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ" trong các DN, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, vừa qua huyện đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch tại các DN trong các khu, cụm công nghiệp. Thông qua diễn tập giúp đánh giá khả năng tăng cường phối hợp, hiệp đồng, huy động các nguồn lực và tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, quy trình phòng, chống dịch Covid-19, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có dịch xảy ra tại các DN.

TRINH CƯỜNG

Kết quả mô hình ứng dụng công nghệ tưới thông minh vào trồng dưa vằn lưới (Kim Hoàng hậu) hướng hữu cơ trong nhà màng

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã triển khai mô hình ứng dụng công nghệ tưới thông minh vào trồng dưa vằn lưới hướng hữu cơ trong nhà màng, vụ xuân - hè với quy mô 200m<sup>2</sup>, giống dưa Kim Hoàng hậu.

1. Ứng dụng công nghệ

a) Công nghệ trồng cây trong bầu trên giá thể Để trồng dưa, chúng ta có thể sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để làm giá thể như mùn xơ dừa, tro trấu... Giá thể sử dụng trồng cây phải đạt được các tiêu chí như: tạo độ thông thoáng cho bộ rễ giúp chúng phát triển thuận lợi; đóng vai trò như một hệ thống dẫn nước và dinh dưỡng tới bộ rễ. Trồng cây trong bầu trên giá thể rễ cây không tiếp xúc với nguồn lây bệnh từ đất. Trong mô hình giá thể sử dụng gồm xơ dừa và đất bột với tỷ lệ 1 : 2. Khi trồng bằng phương thức này, toàn bộ nước và dinh dưỡng được cung cấp cho cây qua hệ thống tưới nhỏ giọt.



Ảnh minh họa

b) Công nghệ tưới nhỏ giọt

Ưu điểm nổi trội của hệ thống tưới nhỏ giọt trong nhà màng là tưới nước nhỏ giọt vào đúng bộ rễ cây, có thể tưới kèm phân bón, tiết kiệm được 30 - 60% lượng nước và phân bón. Tưới nước, dinh dưỡng chính xác đến từng cây, từng giai đoạn sinh trưởng của cây và thời tiết từng ngày.

Như vậy, tưới nhỏ giọt bao gồm việc đặt ống trên mặt đất dọc theo phía các cây trồng, nước và dinh dưỡng từ từ nhỏ giọt nước vào đất ở vùng rễ. Bởi vì độ ẩm được giữ ở một phạm vi tối ưu, năng suất và chất lượng cây trồng được cải thiện. Tưới nhỏ giọt được thiết lập để chạy tự động. Ngoài ra, nhỏ giọt còn có lợi ích: Ngăn ngừa bệnh bằng cách giảm thiểu tiếp xúc nước với lá, thân và hoa trái của cây; cho phép các hàng giữa các cây vẫn còn khô, cải thiện tiếp cận và giảm cỏ dại phát triển; tiết kiệm thời gian, tiền bạc; giảm lao động; tăng hiệu quả trên mặt đất không đồng đều; giảm rửa trôi của nước và chất dinh dưỡng dưới vùng gốc.

Hệ thống tưới nhỏ giọt được sử dụng tưới và cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho cây trồng. Bên cạnh sử dụng bộ hẹn giờ tưới tự động theo quy trình canh tác. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng của chúng tôi khi áp dụng tự động hóa vào sản xuất.

Trồng dưa lưới trong nhà màng an toàn về thời tiết, hạn chế sâu bệnh, có thể trồng được 3 vụ/năm.

2. Hiệu quả kinh tế trồng 1 vụ dưa/200m<sup>2</sup> nhà màng

Với 2.002 nhà màng Trung tâm trồng 400 bầu dưa; sau 3 tháng gieo trồng cho thu hoạch hơn 350 quả đạt chất lượng thương phẩm với tổng 600kg, trọng lượng quả trung bình đạt 1,6 - 1,7kg, chất lượng quả ngọt, giòn... Với giá bán 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí về giống, phân bón, công lao động, khấu hao giá thể, vật liệu trồng, nhà màng... cho thu lãi gần 6,4 triệu đồng/vụ. Một năm sản xuất 3 vụ, lợi nhuận thu được khoảng 19 triệu đồng/năm/200m<sup>2</sup>.

Như vậy, mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả không chỉ về mặt kinh tế mà đặc biệt là về chất lượng sản phẩm sạch, an toàn bởi quy trình tuân hoàn khép kín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại một số địa phương trong tỉnh và từng bước góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

MAI THƯ

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng làm kinh tế giỏi

Tờ về từ chiến trường, sức khỏe suy giảm, đối mặt với khó khăn song với ý chí của người

lính, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Trọng, thôn Thượng Lân, xã Minh Hòa (Hưng Hà) luôn tràn trề

tinh hướng phát triển kinh tế, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đứng bên vườn bưởi Diễn sai trĩu quả, CCB Nguyễn Văn Trọng chia sẻ: Năm 2010, tôi và gia đình quyết tâm đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và cây lúa. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, gia đình đã mạnh dạn nhận khoán đất, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Ban đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chúng tôi gặp không ít thất bại. Sau một thời gian tập trung tìm hiểu để nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất tôi đã gạt hái được những thành quả ban đầu.

Từ những thành quả ban đầu, CCB Nguyễn Văn Trọng tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Với sự nỗ lực vươn lên, tích cực

tìm tòi, học hỏi cùng tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, đến nay trang trại của gia đình ông phát triển khá, diện tích mở rộng lên 3 mẫu. Trong đó, ông đào hơn 1,7 mẫu ao để thả cá, hàng năm thu hoạch từ 13 - 15 tấn cá các loại. Ngoài ra ông xây dựng hơn 700m<sup>2</sup> chuồng trại, được xây dựng chuồng trại chăn nuôi được thiết kế khép kín với hệ thống xử lý nước thải bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và bảo vệ môi trường. Mỗi năm gia đình ông xuất chuồng 800 - 1.000 con lợn. Diện tích còn lại ông trồng cây ăn quả như bưởi Diễn, nhãn, mít Thái... Với hướng đi hiệu quả, mỗi năm mô hình sản xuất của gia đình ông cho doanh thu 2 - 3 tỷ đồng, lãi từ 250 - 300 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 - 7 người là con em CCB tại địa phương với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Quý Biên, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hòa cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, bản thân CCB Nguyễn Văn Trọng còn tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, phong trào của Hội và địa phương. Ông cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng đội, những gia đình khó khăn ở địa phương phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Hàng năm gia đình ông ủng hộ hàng chục triệu đồng để hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất và thăm hỏi, tặng quà người có công, hộ nghèo, hội viên CCB gặp khó khăn. Từ phát triển kinh tế trang trại, gia đình CCB Nguyễn Văn Trọng đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp tích cực vào phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở huyện Hưng Hà.

MAI THƯ



Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng đạt hiệu quả cao.

TIỀN HẢI

Nhiều chuyển biến trong xử lý rác thải nông thôn

Ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm từ rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề khó, tồn tại nhiều năm qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhận thức rõ vấn đề này, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huyện Tiên Hải xác định những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ rác thải nông thôn.

Những năm gần đây, kinh tế của huyện Tiên Hải có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường

cũng ngày càng đáng báo động. Đa số chất thải, nước thải trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, chế biến, chăn nuôi... không qua xử lý xả thẳng ra môi trường. Ngay những xã được coi là thuần nông thì ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề bức xúc. Vì vậy, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường như ban hành nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, chỉ đạo phòng, ban chức năng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thể giới sạch

hơn, ngày Môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với mục tiêu 100% xã, thị trấn có tổ thu gom và xây dựng bãi tập kết rác thu gom rác thải sinh hoạt; người dân được sử dụng nước sạch. Huyện cũng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn môi trường, thông qua các đoàn thể như hội phụ nữ đẩy mạnh xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; đoàn thanh niên với các hoạt động ngày thi bầy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đồng thời, tích cực

vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường khu dân cư, khu trung, tiểu khu vực chuồng trại, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn.

Đặc biệt, để giải bài toán rác thải nông thôn, từ năm 2014 đến nay, với sự hỗ trợ của tỉnh và bằng nguồn vốn xã hội hóa, 26 xã, thị trấn của huyện Tiên Hải đã đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với chôn lấp, cơ bản giải quyết được tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt phát sinh, tiết kiệm được quỹ đất chôn lấp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch nông thôn mới; thành lập tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, mua sắm dụng cụ, phương tiện; thường xuyên thu gom, vận chuyển khoảng 95% rác thải về khu xử lý của xã.

Nhiều địa phương đã đầu tư xe ô tô tải, xe điện để vận chuyển rác thải về khu tập kết.

Tuy nhiên, hiện nay các lò đốt rác hầu hết hỏng các bộ phận chính như băng chuyền, vỏ, ghi, vách, ống khói, mái che, hệ thống xử lý khí thải; 2 lò đốt xã Nam Cường và Nam Hưng đã dừng hoạt động. Để khu xử lý rác thải sinh hoạt của các địa phương tiếp tục hoạt động hiệu quả, UBND huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tham mưu, bố trí ngân sách hỗ trợ; yêu cầu các xã, thị trấn rà soát hiện trạng các lò đốt xuống cấp, tích cực vào cuộc chỉ đạo quyết liệt việc phân loại rác thải tại nguồn, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đến nay, 10 khu chôn lấp, lò đốt rác đã được sửa chữa, các lò đốt còn lại đang hoàn thiện, phần đông hoàn thành trước ngày 31/8/2021.

Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đông Quý (Tiền Hải) duy trì hoạt động hiệu quả.

Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hàn Mỹ - đơn vị vận hành lò đốt rác thải xã Đông Quý cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm của huyện Tiên Hải bố trí nguồn kinh phí tu sửa nên lò đốt hoạt động hiệu quả, rác được thu gom về đến đầu đốt sạch đến đó, góp

phần hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn.

Để xử lý triệt để rác thải nông thôn, thời gian tới huyện Tiên Hải tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng

lớp nhân dân về vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, nhân rộng các mô hình khu dân cư xanh - sạch - đẹp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cho toàn huyện.

MINH NGUYỄN



Tổ thu gom rác thải xã Đông Quý (Tiền Hải) duy trì hoạt động hiệu quả.